

Số: 2695/UBND-KT

Bỉm Sơn, ngày 27 tháng 12 năm 2018

V/v: Tăng cường công tác bảo vệ rừng,
phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019.

Kính gửi :

- Chủ tịch UBND các xã, phường;
- Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị;
- Chủ rừng Nhà nước trên địa bàn thị xã.

Năm 2018 công tác bảo vệ rừng (BVR) và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn thị xã đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành, đơn vị liên quan quan tâm chỉ đạo và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Kết quả an ninh rừng tiếp tục được giữ ổn định theo hướng bền vững; không có tụ điểm, điểm nóng về khai thác, phá rừng, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép, không xảy ra cháy rừng; công tác PCCCR luôn được tăng cường, chủ động, sẵn sàng và kiểm soát chặt chẽ; các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản, cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã cơ bản được kiểm soát, tình trạng giăng lưới bẫy bắt chim di cư, chim tự do ngoài đồng ruộng, bãi bồi giảm đáng kể. Tuy nhiên hiện nay đã vào mùa khô hanh, nguy cơ cháy rừng rất cao, đặc biệt dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, để chủ động triển khai các biện pháp PCCCR, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, đồng thời thực hiện đầy đủ nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 14677/UBND-NN, ngày 22/11/2018 về chủ động triển khai công tác PCCCR mùa khô hanh, nắng nóng năm 2018-2019.

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, Chủ rừng nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. UBND các xã, phường:

Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả: Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác QL BV và PTR; Kế hoạch hành động số 927/KH-UBND, ngày 29/5/2017 của UBND thị xã về triển khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW.

Rà soát vùng trọng điểm cháy rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng... xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả: Phương án, Kế hoạch BVR, PCCCR, QLLS năm 2019; Kế hoạch BVR, PCCCR trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn; kiện toàn BCD thực hiện Chương trình mục tiêu phát

triển lâm nghiệp bền vững năm 2019 - 2020 (Thời gian thực hiện xong trước 05/01/2019).

Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền công tác BV&PTR, PCCCR, dịp trước, trong sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thông qua các hình thức như: Mít tinh, treo băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường, tuyên truyền lưu động ở khu vực có nguy cơ cháy rừng cao đèn chùa, miếu, nghĩa trang, bãi rác...

Rà soát, củng cố lực lượng, phương tiện, máy móc, dụng cụ, PCCCR từ xã, phường, đến thôn, nòng cốt là lực lượng DQTV và các tổ đội BVR, PCCCR. Kiện toàn Tổ, đội BVR, PCCCR, tổ chức chữa cháy rừng (CCR) kịp thời khi có cháy rừng xảy ra theo Phương án CCR theo phương châm 4 tại chỗ. Tổ chức phân công và trực gác lửa rừng và trực chỉ huy CCR 24/24 giờ, tăng cường tuần tra, phát hiện lửa rừng trong những ngày nắng nóng, khô hanh có nguy cơ cháy rừng cao (từ 30⁰ trở lên). Chủ động sơn sửa bảng tuyên truyền, biển báo đã được đầu tư những năm trước. Riêng các xã có nghĩa trang, đền, chùa, miếu mạo, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trong và ven rừng, khu vực nhân dân hay tập trung vui chơi trong ngày Tết, giao cho Chủ tịch UBND xã, phường, tổ chức lực lượng phát dọn thực bì, xử lý vật liệu cháy có kiểm soát dưới tán rừng đảm bảo không để xảy ra cháy rừng (Xong trước ngày 27/01/2019 tức ngày 22 tháng chạp năm 2018).

Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra việc giăng lưới bẫy bắt ĐVHD trái phép, nhất là đối với các loài chim di cư; chủ động, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ vi phạm theo qui định của pháp luật.

Kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp của chủ rừng. Nghiêm cấm UBND các xã, phường có diện tích rừng đang do UBND xã, phường, quản lý, tự ý ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng và khai thác lâm sản không đúng thẩm quyền, trái với quy định của Nhà nước; không để xảy ra tình trạng, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tự ý chuyển diện tích rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép.

2. Chủ rừng nhà nước:

Xác định rõ diện tích, hiện trạng rừng, vị trí ranh giới trên bản đồ và thực địa đối với diện tích rừng được nhà nước giao quản lý bảo vệ; xác định nhiệm vụ trọng tâm, thời gian trọng điểm để tập trung nguồn lực BVR, PCCCR; rà soát, kiện toàn các tổ, đội BVR, phân công nhiệm vụ, địa bàn cụ thể đến từng cá nhân trong đơn vị; xây dựng và triển khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch BVR trên địa bàn quản lý, Phương án CCR vùng trọng điểm, đặc biệt là Kế hoạch BVR, PCCCR dịp trước, trong và sau tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Phối hợp UBND xã, phường tổ chức lực lượng phát dọn thực bì, xử lý vật liệu cháy có kiểm soát dưới tán rừng, đầu tư kinh phí xây dựng các công trình PCCCR thuộc lâm phần được Nhà nước giao đảm bảo không để xảy ra cháy rừng; tổ chức thường trực CCR 24/24 giờ vào những ngày khô hanh nắng nóng, có nguy cơ cháy rừng cao từ cấp III trở lên (có sổ ghi chép trực chỉ huy); bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng ra vào rừng, canh gác lửa rừng trong suốt mùa cháy rừng, thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn PCCCR.

3. Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung:

Tham mưu cho BCD thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp thị xã xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác BV&PTR, PCCCR năm 2019. Chủ động rà soát nội dung, chương trình phối hợp để bổ sung xây dựng kế hoạch phối hợp BVR, PCCCR năm 2019 từ thị xã đến xã, phường.

Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn, thường trực, nắm địa bàn cơ sở để tham mưu cho Chủ tịch UBND xã triển khai công tác PCCCR; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc chủ rừng nhà nước, hộ gia đình thực hiện nghiêm túc các biện pháp BVR, PCCCR, xây dựng các công trình PCCCR, đường băng cản lửa, xử lý vật liệu cháy có kiểm soát dưới tán rừng; duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát người ra vào rừng, canh gác lửa rừng trong thời điểm có nguy cơ cháy rừng cao, phấn đấu không để xảy ra cháy rừng.

4. Phòng Kinh tế:

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các chủ rừng khi thiết kế trồng rừng phải thiết kế đường băng cản lửa. Hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy trình xử lý thực bì trong sản xuất nông lâm nghiệp, trồng rừng, chăm sóc rừng và khai thác lâm sản đảm bảo đúng quy trình PCCCR.

Chủ động phối hợp với Hạt kiểm lâm Hà Trung tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng đạt hiệu quả cao trong năm 2019.

5. Ban chỉ huy Quân sự, Công an thị xã:

Phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung và các lực lượng tại chỗ của các địa phương, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, kịp thời, có hiệu quả trong việc chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Khi có cháy rừng xảy ra, Công an thị xã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân và đối tượng gây cháy, nếu xét thấy có dấu hiệu phá hoại tài nguyên rừng thì lập chuyên án điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Đối với Phòng Giáo dục & Đào tạo:

Chỉ đạo Trường học các cấp, phối hợp với chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh chấp hành nghiêm qui định sử dụng lửa trong, ven rừng; các biện pháp BVR, PCCCR trong các trường học

7. Đài phát thanh và truyền hình, Phòng VH TT, Trung tâm VH TDTT thị xã:

Phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung, chính quyền cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về BVR, PCCCR; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, truyền hình, pa nô, áp pích ở những địa bàn trọng điểm, khu vực tổ chức vui chơi giải trí, diễn ra lễ hội, đền chùa, miếu mạo gần rừng, kịp thời đưa tin cảnh báo và dự báo cấp cháy rừng trên địa bàn thị xã.

8. Thành viên BCD về Chương trình MTPT Lâm nghiệp Thị xã:

Thường xuyên xuống địa bàn phụ trách để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác PCCCR và BVR theo đúng quy định.

9. Đề nghị Thường trực HĐND, UBMTTQ thị xã:

Tiếp tục đưa nội dung giám sát trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng của Chủ tịch UBND cấp xã, phường theo quy định tại Khoản 3, Điều 2, Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ tại các xã trọng điểm an ninh rừng trên địa bàn thị xã.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, các Chủ rừng quán triệt và tổ chức, thực hiện nghiêm túc. Giao cho Hạt Kiểm lâm Hà Trung (Cơ quan thường trực của BCD thị xã) theo dõi, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thị xã kết quả triển khai thực hiện theo quy định. /.

Nơi nhận:

- BCD KHBV&PTR tỉnh (B/cáo);
- TT Thị uỷ, HĐND (B/cáo);
- Chủ tịch UBND TX(b/c);
- Thành viên BCD thị xã(t/h);
- Các phòng, ban, đơn vị có liên quan(t/h);
- Lưu: VT, KT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Tổng Thanh Bình